



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีปก. เปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศ พบว่า พื้นที่กทม. ภาคกลาง และภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 และฝุ่น PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ กทม.(ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง) ภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี (ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง) สมุทรปราการ (ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง) และสมุทรสาคร (ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน และริมถนนคูชานนพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร) ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย (ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย) เชียงใหม่ (ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่) ลำปาง (ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ) ลำพูน (ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน) แพร่ (ต.นา จักร อ.เมืองแพร่) พะเยา (ต.เวียง อ.เมืองพะเยา) และตาก (ต.แม่ปะ อ.แม่สอด) ซึ่งกทม.มีมาตรการช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง โดยตรวจจับรถควันดำในพื้นที่ที่มีมลพิษสูง เข้มงวดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพิ่มความถี่การล้างทำความสะอาดถนนทุกสาย พ่นละอองฝอยจากอาคารสูงทั่วพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ในการดูแลรักษา</p> <p>-นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ สั่งงดเผาและให้ฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดทั้งสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ วัด ถนน และบ้านเรือน มีการฉีดล้างถนนช่วง 05.00-06.30 น. และ 14.00 น.ของทุกวัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาควันดำจากรถ หากพบการเผาจะดำเนินคดีทันที</p> <p>-นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.ลำปาง เปิดเผยว่า สจ.ลำปางได้รวมสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานภาคีเครือข่าย รมรณรงค์แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าที่เทศบาลนครลำปาง เนื่องจากค่าฝุ่นละอองบางพื้นที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน และให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำความรู้ในการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จัดเตรียมห้องสะอาดสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสำนักงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 ก.พ. 2562 พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค รวม 38,369 ราย มากที่สุดคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด 20,632 ราย โรคทางเดินหายใจ 14,861 ราย โรคตาอักเสบ 1,333 ราย และโรคผิวหนังอักเสบ 1,543 ราย ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์หมอกควัน และกำชับเฝ้าระวัง 4 โรคสำคัญ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิจันต์ โชติกเสถียร รองปลัด ก.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คกก.วัตถุอันตรายได้พิจารณาเพื่อหาข้อสรุปการใช้สารพาราควอต โดยมีมติให้ใช้สารพาราควอตต่ออีก 2 ปี (ถึงม.ค. 2564) ในพืช 6 ชนิด ได้แก่ ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด และไม้ผลทุกชนิด ส่วนพืชอื่นห้ามใช้เด็ดขาด โดยให้กรมวิชาการเกษตรออกมาตรการจำกัดการใช้ให้มีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงเกษตรฯ ควบคุมการใช้สารพาราควอต คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1-2 เดือน และให้คกก.วัตถุอันตรายติดตามผลของมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอตทุก 3 เดือน เมื่อถึงกำหนด 2 ปี จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้ใช้ต่อหรือไม่ และหากภายใน 2 ปี มีสารปราบศัตรูพืชอื่นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า จะยกเลิกการใช้พาราควอตก่อนก็ได้ หลังจากนั้นคกก.วัตถุอันตรายจะนำข้อมูลเข้าชี้แจงกับผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามมติปี 2560 ของสธ.มีเวลาให้จนถึงสิ้นปี 2562 เช่นเดียวกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน การอ้างมาตรการทดแทนว่าไม่พร้อมนั้นเป็นการโกหก</p> <p>-เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังที่คกก.วัตถุอันตรายมีมติไม่แบนพาราควอต สวนทางกับข้อเสนอของสธ., และคกก.ขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีความเสี่ยงสูง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เครือข่ายฯ จะเดินหน้าเคลื่อนไหวให้ยกเลิกพาราควอตและสารพิษร้ายแรงอื่นๆ ต่อไป โดยสนับสนุนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อป.ป.ช. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง รณรงค์ไม่สนับสนุนสินค้าและบริการจากผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสารพิษร้ายแรง และรณรงค์ไม่ให้บุคคล กลุ่มบุคคล ที่เลือกข้างกลุ่มทุนสารพิษเข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศอีก</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติว่า ยาที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลที่จะต้องส่งจ่ายตามการวินิจฉัยของแพทย์ จึงเข้าข่ายเป็นบริการทางการแพทย์ ไม่สามารถไปซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินค้าตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542</p> <p>-น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้แทนสธ.เคยพูดในที่ประชุมก.พาณิชย์ ว่าไม่มีกฎหมายห้ามผู้ป่วยไปซื้อยาข้างนอก แต่วันนี้กลับพูดอีกแบบหนึ่ง การซื้อยาจากร้านเป็นสิทธิของผู้ป่วยและได้ยาตัวเดียวกับที่แพทย์จึงไม่ผิดมาตรฐาน ขอให้สธ.ปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย</p> <p>-เสนอข่าว วันนี้ (15 ก.พ.) จะมีการประชุมคณะทำงานที่มี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนคำรักษาพยาบาลของรพ.เอกชน โดยมีกรอบการพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาก่อนออกมาตรการกำกับดูแล</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย สวท.NBT ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา thaiquote.org เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ จส.100</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รศศ กฤษณ์ยรรวิวงศ์ เลขานุการ อย. เปิดเผยว่า ที่ประชุม คกก.ยาเสพติดให้โทษมีมติรับรองร่างอนุบัญญัติ 5 ฉบับ ที่จะออกตามร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยเป็นกฎกระทรวง 1 ฉบับ ว่าด้วยการอนุมัติการผลิต นำเข้า ส่งออกกัญชา ส่วนประกาศอีก 4 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงเรื่องตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในส่วนของการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านที่จะอนุญาตให้ปรุงยา และประกาศนิตินโยบายผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1.หน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่ครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงรัฐวิสาหกิจชุมชน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องไปขออนุญาต ตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป 2.ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์รับรองการเจ็บป่วย จากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนังสือรับรองการครอบครองในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับการใช้รักษาโรค 3.บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติของ 2 กลุ่มแรก จากนั้นคกก.ยาเสพติดให้ อย.นำร่างกฎหมายลูกทั้ง 5 ฉบับ ไปรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง และนำความเห็นมาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายปลูกกัญชาเสรี ว่า หมายถึงประชาชนทุกคนมีโอกาสปลูกเพื่อเป็นช่องทางหารายได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มข้นของการยาสูบแห่งประเทศไทย เบื้องต้นพรรคฯ กำหนดให้หนึ่งครัวเรือนปลูกได้ 6 ต้น จะสร้างรายได้ปีละ 420,000 บาท และให้รับซื้อโดยการยาสูบแห่งประเทศไทยเท่านั้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>เทศกาลวาเลนไทน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า ปี 2560 พบวัยรุ่นไทย อายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตร 82,019 คน มากกว่าร้อยละ 50 เป็นนักเรียนนักศึกษา ทำให้ต้องหยุดเรียนหรือลาออก ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากโอกาสวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. วันแห่งความรักสากล ซึ่งเป็นเทศกาลที่เหมาะสมแก่การแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อกัน ทั้งความรักของพ่อแม่ แบบครอบครัว แบบเพื่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>หรือแบบคนรัก แนะนำวัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงเดือนแห่งความรัก ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนทบทวนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของ “ความรัก” ซึ่งแบ่งเป็นลำดับขั้น คือ 1. ความรักที่อยากได้ฝ่ายเดียว คือ เอาความรัก ความสุข และทุกอย่างมาที่ตนเองเป็นสำคัญ 2. ความรักในครอบครัว ความรักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว และ 3. ความรักขั้นสูงสุด คือ ความรักในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นมีความสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สจจ.สตูล กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นและประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงความหมายของวันวาเลนไทน์ ว่าเป็นวันที่ทุกคนต้องหันมารักตัวเองและรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักรู้เท่าทัน รู้จักใช้ถุงยางอนามัย รับผิดชอบต่อคู่ตัวเองและสังคม</p>
<p>คมชัดลึก แนวหน้า ไทยรัฐ</p>	<p>จับเครื่องสำอางปลอม</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบ.ช.ตม. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ตัวแทนบริษัทแม็ค-อ็อปอาร์ท คอสเมติกส์ อิงค์ ตรวจสอบอาคารเลขที่ 111/600 ซอยสายไหม 13 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 พัง 1 ถนนสายไหม แขวง-เขตสายไหม ซึ่งนำเข้าเครื่องสำอางปลอมหลายยี่ห้อ ยึดของกลางกว่า 8 หมื่นชิ้น จับกุมนางเรณู อิมลัมัย อายุ 62 ปี นายชนะเลิศ รุจิไพบูลย์ อายุ 45 ปี ดำเนินคดีขอหาจำหน่ายสินค้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้า</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ปัญหาอนไมหลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย การนอนหลับที่เพียงพอมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งพบว่าร้อยละ 10 มีปัญหาอนไมหลับเรื้อรัง ต้องใช้ยาช่วย โดยพบเพิ่มขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น ผู้ที่ทำงานเป็นกะมักเกิดปัญหาอนไมหลับง่ายกว่าบุคคลอื่น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย หากมีอาการอนไมหลับมากกว่า 1 สัปดาห์ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในเวลากลางวัน ควรปรึกษาแพทย์ สำหรับหลักปฏิบัติที่ส่งเสริมการนอนหลับ ได้แก่ เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน ออกกำลังกายเบาๆ หลังตื่นนอน 10-15 นาที หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ตึงเครียดก่อนเข้านอน จัดห้องนอนให้มืด เย็นสบาย มีอากาศถ่ายเท ไม่ควรนอนนานในตอนกลางวัน ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นมากเกินไป การใช้นอนหลับต้องใช้ร่วมกับการรักษาสาเหตุและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์</p>
<p>ข่าวสด มติชน คอลัมน์ สองโรค ไขสุขภาพ</p>	<p>โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เชื้อนิวโมคอคคัส สามารถแพร่กระจายสู่บุคคลอื่นได้โดยการไอ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อน ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ปัจจัยที่อาจเสี่ยงเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส คือ 1.อายุ 50 ปีขึ้นไป 2.เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคปอด หรือโรคไต 3.ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ 4.ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 5.โรคเมะเร็ง 6.ภาวะม้ามไม่ทำงานหรือไม่มีม้าม 7.ใส่ชุดประสาทหูเทียม 8.น้ำไขสันหลังรั่ว 9.สูบบุหรี่ 10.โรคพิษสุราเรื้อรัง สามารถป้องกันได้โดยล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม และควรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ฐานข้อมูลเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ ม.มหาสารคาม จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสายพันธุ์อ้างอิงในประเทศ และพัฒนา Application Mushroom Image Matching เพื่อตรวจสอบชนิดเห็ดได้อย่างรวดเร็วจากสมาร์ตโฟน คาดว่าจะสำเร็จพร้อมทดลองใช้งานได้ในเดือน ส.ค.นี้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ไทรโฆงขยาย</p>	<p>มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บ. กลุ่มเซ็นทรัล จก. จัดงาน Central & UNICEF Together For Every Child ปีที่ 3 EatPlayLove “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก” ส่งเสริมให้แม่ตระหนักถึงความสำคัญของ 1,000 วัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าว	วันแรกตั้งแต่ตั้งครุฑ จนอายุ 2 ขวบ โดยมี พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย มาให้ความรู้ พร้อมการเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัย
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยาย ข่าว	วันการไต่ยืนโลก -เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ก.สาธารณสุข และเครือข่ายสถาบันการแพทย์ จัดแถลงข่าว กิจกรรม "วันการไต่ยืนโลกประเทศไทย 2562" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการไต่ยืน พร้อมส่งเสริมการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาการไต่ยืน รวมถึงแนวทางการป้องกันอันตรายจากเสียง ในวันที่ 18 ก.พ. เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 14 ระเบียบรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
M2F โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ เว็บไซต์บ้านเมือง	ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่ -เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มี นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ นพ.นคร เปรมศรี เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็น ผอ.สวช.คนใหม่ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562
ไทยโพสต์	รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA -เสนอบทความ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่รพ.แม่สาย และรพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งผ่านการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA สามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ได้ดี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รพ.เชียงใหม่เป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพรพ.ของ สรพ. เป็นศูนย์พี่เลี้ยงใหญ่ทางด้านวิชาการ และเป็นพี่เลี้ยงช่วยส่งผลงาน HA Forum ประจำปี นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รอง ผอ.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ถอดบทเรียนระบบการรับส่งผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพว่า ต้องเตรียมความพร้อมคน สถานที่ ตัวระบบรองรับสถานการณ์ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหลายภาคส่วน รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์เป็นรพศ.ที่ดูแลทั้งจังหวัด มีระบบบริหารจัดการพยาบาลแบบรวมศูนย์
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข	ยกระดับงานประจำสู่งานวิจัย -เสนอบทความ สสส. สธ. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สรพ. สปสช. และสวรส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า งานประจำคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนเป็นงานวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น งานประจำของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งหมดสามารถตั้งคำถาม วิเคราะห์ วิจัย และนำผลกลับมา แก้ปัญหาได้ ถือเป็นการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น สามารถทำได้ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยกว่า 3,000 ชิ้น ซึ่งโครงการ R2R ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และงานที่ทำหายน่าไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ของระบบสาธารณสุขของประเทศ
มติชน	สร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ -เสนอบทความกล่าวถึงการเสวนาค้นคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่า เรือนจำหญิง 6 แห่งจากทั้งหมด 8 แห่ง มีการฝึกวิชาชีพหมอนวดให้นักโทษหญิงปีละ 1,200 คน โดยผู้แทนผู้ประกอบการนวดแผนไทยสนับสนุนให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้โอกาสคนดีสู่สังคม ขณะที่ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการทางสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า เจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องการให้เป็นอาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ ซึ่งล่าสุดได้ข้อสรุปว่า ให้ตัดมาตรา 23 ข (2) ("ผู้ให้บริการ") ออก ซึ่งหมายความว่า ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพพนักงานนวดได้โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ยังไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการให้บริการนวดได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสนทนาลงความเห็นว่า ควรปรับแก้กฎหมายโดยไม่ควรจำกัดสิทธิผู้พ้นโทษในการเป็นเจ้าของกิจการ และผู้จัดการร้านนวดไปตลอดชีวิต เพราะเป็นการกีดกันการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจของผู้พ้นโทษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน มติชนออนไลน์	<p>ตำแหน่ง ผอ. รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายริชกี สารีระ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กล่าวถึงข่าวพยาบาลปฐมภูมิถูกกีดกันการขึ้นเป็น ผอ.รพ.สต. ว่า ทุกวิชาชีพเป็นผอ.รพ.สต.ได้ แต่ระเบียบก.พ.กำหนดตำแหน่งผอ. รพ.สต.ว่าต้องเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ จึงต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขก่อน ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าพยาบาล เพราะไม่มีค่าตำแหน่ง ส่วนที่พยาบาลมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนในฐานะพยาบาลเดือนละเจียดหมื่นบาท การกล่าวหาว่ามีการกีดกันพยาบาลขึ้นเป็นผอ.รพ.สต.จึงเป็นความเท็จ ซึ่งปัญหาคือ ตำแหน่งผอ.รพ.สต. สธ.กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษให้เพียงจังหวัดละ 1 ตำแหน่ง ทุกวิชาชีพจึงต้องแข่งขัน จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรื รมว.สธ. และปลัด สธ. จัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษให้กับทุกวิชาชีพอย่างทัดเทียมเป็นธรรม โดยเฉพาะผอ.รพ.สต.</p>
มติชน	<p>โคลนลาวา</p> <p>-เสนอข่าว ที่ ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา สาธารณสุขบ้านเหลื่อมและรพ.บ้านเหลื่อมได้ติดป้ายแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้านำโคลนไปถมกินหรือพอกตัว เพราะไม่รู้ว่ามีสารอะไรบ้าง รวมทั้งชาวบ้านที่นำไปถมกินหรือทาตัวก็ยังไม่เห็นผลอย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ผลออกมาอย่างเป็นทางการก่อน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch